



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ที่ ๑๐๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่
ทั้งระดับอำเภอและตำบล โดยใช้กลไกของการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสาธารณสุขให้เกิดคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในจังหวัด
สระแก้ว ตลอดจนมีการประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพในรูปแบบการประเมิน
CUP AWARD นั้น

เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานที่สะท้อนการพัฒนาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีคำสั่งดังนี้

๑) ยกเลิกคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่ ๑๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ ดังนี้

๑	นายธราพงษ์ กัปกโก	นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว	ที่ปรึกษา
๒	นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา	รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว	ประธาน
๓	นางดารารัตน์ ไห้วงศ์	รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว	รองประธาน
๔	นายไพรัชต์วีริต วิริยะภคพงศ์	รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว	รองประธาน
๕	นายสมเกียรติ ทองเล็ก	รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว	รองประธาน
๖	นางล่องจันทร์ คำภีรานนท์	รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว	รองประธาน
๗	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง		กรรมการ
๘	สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ		กรรมการ
๙	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ		กรรมการ
๑๐	ผู้รับผิดชอบการประเมิน CUP AWARD ทุกอำเภอ		กรรมการ

๑๑	หัวหน้ากลุ่มงาน	ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	กรรมการ
๑๒	หัวหน้างาน	ทุกงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	กรรมการ
๑๓	นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ และเลขานุการ
๑๔	นายปิยะณัฐ วิเชียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ และผู้ช่วย เลขานุการ
๑๕	นางสาววรรณิภา บรรลิ่งค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	กรรมการ และผู้ช่วย เลขานุการ
๑๖	นางสาววราภรณ์ เวชการ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ และผู้ช่วย เลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ร่วมจัดทำและปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD จังหวัดสระแก้ว โดยการกำหนดเกณฑ์การประเมิน กรอบการประเมิน น้ำหนักคะแนน การคิดคะแนน และการสรุปผลคะแนนให้ตรงตามวัตถุประสงค์

๒. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเข้าใจ

๓. นำเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD จังหวัดสระแก้ว เสนอให้ความเห็นชอบ และนำสู่การประเมิน

๔. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๐ .

(นายธราพงษ์ กัปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว